

## 29.- LÔI THUẦN CHẤN ䷗

### I.- THẾ GIAN SỰ VỤ

Công việc làm ăn dấy lên đối phó với nghịch cảnh, cần bình tĩnh trải mọi chuyện gia đạo, kinh tế gia đình, hầu vãng vàng chịu đựng cho thỏa đáng tâm tư.

### II.- NHẬP THẾ

Sĩ phu, hiền nhân gặp phải hoàn cảnh khó khăn, toan tính đại sự đụng chạm với nhiều thế lực, cần tu tỉnh và điều chỉnh lại mọi kế hoạch cho thích nghi với hoàn cảnh, mới dấy nổi sự nghiệp, phát huy được năng lực tiềm ẩn tức là chuyển hóa kẻ ác tùng thiên, giữ gìn tâm thức an bình đối phó hoàn cảnh, nhứt là cải tà qui chánh kẻ bạo loạn hơn là hủy diệt, đề phòng mọi bất trắc nguy cơ, luôn đề cao cảnh giác, nhứt là đối nhân xử thế giữ tròn đạo nghĩa, xử sự hợp tình hợp lý, mưu cầu hạnh phúc cho tha nhân. Lê văn Duyệt , Tổng trấn Bắc Hà, đã chinh phục Nguyễn văn Khôi tên giặc hung tợn Bắc hà, thay vì tiêu diệt và còn nhận làm con nuôi trưởng tử, đổi tên lại là Lê văn Khôi, nhờ đó giặc già Bắc Hà an tịnh.

### III.- XUẤT THẾ

Con người hiền lương luôn hướng thiện thường bị nghịch cảnh cản trở, hành thiện mà còn bị lường gạt, bị cản trở, thời rất khó khăn cho việc tu tâm dưỡng tánh. Cần kiên trì tâm tư thẳng tiến thiện định giải tỏa hết những phiền toái thế gian, tai chẳng còn nghe tiếng thị phi, mắt không cần nhìn ác cảnh nữa, mới hành toàn đạo hạnh được. Pháp Hoa đại sư trên đường hành hương về Tổ đình Trúc Lâm, ngang qua vùng Mộ Đức phải chiến đấu chống với con cọp Trắng chúa tể, đã từng giết hại nhiều mạng dân trong vùng, thay vì giết nó, Ngài lại chế ngự bắt nó thần phục dẫn đi ngang qua làng mạc, dân chúng reo hò vui mừng thoát nạn, mời thầy trò dừng chân cúng dường một đêm. Cô nữ đệ tử ngạc nhiên thấy sư phụ vẫn ăn mặn và uống rượu, con cọp nằm êm trước sân làng, sau khi được cho ăn uống tử tế, chịu trện cho toàn thể dân làng, già trẻ lớn bé đến nguyện rửa chỉ trở. Tiệc tàn cũng vừa hừng Đông, Thầy trò từ giả dắt cọp đi ra khỏi làng, nữ đệ tử thắc mắc sao Thầy ngã mặn. Nhưng lạ lùng là Sư phụ ói thóc tháo ra hết rượu thịt, không còn sót lại gì cả và cho biết:” Dân làng kính nể đãi tiệc ăn mừng, nếu không ăn uống với họ, sẽ làm họ bất mãn”. Áo thực của Pháp Hoa đại sư quá áo diêu, sau này ông Đạo Dừa cũng áp dụng ăn thịt gà uống rượu để được Việt cộng thả ra khỏi khám đường Cần Thơ, cho rằng không chánh đạo, khi xuống đò máy về Cồn Phụng ông ói ra hết và dẫn giải cho đệ tử biết “Áo thực” qua mặt bọn Việt cộng.

### IV.- THẾ GIAN VẬN

Mặc dầu cuộc đời điên đảo, hay đổi đời, nếu bền gan vững trí, lấy tai nạn tha nhân làm bài học cho đối nhân xử thế, mới bảo toàn sự nghiệp, cũng như Võ đại Tôn cả gan dám lừa phỉnh bọn Việt cộng trong tuyên truyền với phái đoàn ngoại quốc, được quốc tế kính nể và cố gắng thúc đẩy Úc xin ân xá với điều kiện viện trợ xây cất cầu Mỹ Thuận trên 500 triệu Mỹ kim.

### V.- AN BÀI THẾ SỰ

Trời sấm sét có ý cảnh tỉnh con người, cải ác tùng thiên, cần xa lánh bạn xấu là những kẻ ngon ngọt dụ dỗ để lợi dụng về sau này, như Việt cộng cho ăn bánh vẽ lời cuốn Nguyễn cao Kỳ về nước tung bốc, hầu lợi dụng tuyên truyền, nhưng vắt chanh bỏ vỏ, đến chết cũng không cho chôn ở Việt Nam, phải mang về Mỹ an táng, không còn gì nhục nhã cho bằng. Cái gương xấu kế tiếp Trần Trường ở Los Angeles gây chấn động 50.000 dân Việt tỵ nạn, về nước được trải thảm đỏ tiếp đón long trọng, tiệc tùng liên miên, hãnh diện đệ nhứt công dân Việt cộng chống Việt kiều hải ngoại, đến chừng bị rút hết tiền của bắt bỏ tù về tội bội ước tiền bạc, tịch thu gia sản, trốn về Mỹ xin lỗi cộng đồng sinh sống khốn khổ.